




SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 25-NÚVERANDI

Fjarlægð frá lóðamörkum núverandi: 5,5 m



SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 25-GAMLA TILLAGAN VS. NÝJA TILLAGAN

Fjarlægð frá lóðamörkum gamla tillagan: 2,6 m Fjarlægð frá lóðamörkum nýja tillagan: 4,2 m



SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 25-NÚVERANDI HÚSNÆÐI VS. NÝJA TILLAGAN

Núverandi 21.Júní kl. 11

SKUGGAVARP-SUMARSÓLSTÖÐUR-LÍNA SÝNIR LÓÐAMÖRK

Ný tillaga 21.Júní kl. 11 Núverandi 21.Júní kl. 14 Ný tillaga  21.Júní kl. 14

Núverandi 21.Júní kl. 16 Ný tillaga 21.Júní kl. 16 Núverandi 21.Júní kl. 18 Ný tillaga 21.Júní kl. 18



SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 25-NÚVERANDI HÚSNÆÐI VS. NÝJA TILLAGAN

Núverandi 21.Sept. kl. 11

SKUGGAVARP-JAFNDÆGUR-LÍNA SÝNIR LÓÐAMÖRK

Ný tillaga 21.Sept. kl. 11

Núverandi 21.Sept. kl. 14 Ný tillaga  21.Sept. kl. 14



SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 25-NÚVERANDI HÚSNÆÐI VS. NÝJA TILLAGAN

Núverandi 21.Sept. kl. 16 Ný tillaga 21.Sept. kl. 16

Núverandi 21.Sept. kl. 18 Ný tillaga 21.Sept. kl. 18







Karen Jóhanna Elíasdó�r 

Umsögn birt 14.01.2025 

 

Góðan dag, 
 
Karen Elíasdó�r hei� ég og er einn af eigendum njáslgötu 4b . 
Ég er ekki mó�allin því að byggt sé 1 hæð ofaná viðbygginguna sem er nú þegar �l staðar án svala . 
Ég a�ur á mótmæli því að nýja viðbygginginn eigi að vera 5 metrum frá húseign minni sem hefur 9 
glugga sem snúa að þessari viðbyggingu 
þar á meðal eru svefnherbergis gluggar og tel ég það muni vera verulega íþynjandi að hafa byggingu 
með svölum svo nálægt. 
Ég hef einnig áhyggjur af brey�ngu á birtu, fyrir brey�ngu sýnir birtu frá 10-16 enn e�ir brey�ngu er 
hún frá 10-13 . 
 
Karen 

 



Katrín Viðarsdó�r 

Umsögn birt 14.01.2025 

 

Sem íbúi í í Njálsgötu 8b, er ég mjög andmælt þessari brey�ngu. Viðbygging við Skólavörðus�g 25 
mun skyggja ennþá meira á sólpall og garð sem er nú þegar fær sólar-og dagsljós í skornum skamm� 
eins og sést á skuggavarpsmyndum í fylgigögnum. Ég bý á jarðhæðinni og er einungis með útsýni út 
að garði-og sólpalli úr þeirri íbúð (fastnr. F2006332). E�ir kl 18:00 skyggir Skólavörðus�gur 25 það 
mikið á minn hluta garðsins það mikið að ekkert sólarljós skín á hann og ef byggingin verður hækkuð 
mun það með öllum líkindum gerast fyrr en á fylgiskjölunum má sjá að skv. skuggavarps líkönum e�ir 
brey�ngu að skuggi læðist enn nær íbúðinni minni en ella kl 16:00. Bygging Njálsgötu 8b skyggir nú 
þegar verulega á sólpall og garð að morgni �l og því með hækkun Skólavöðrus�gar 25 mun sólarljós 
takmarkast svo mikið að nánast engin sól verður að sjá á palli eða grasble� og verulega hamlað 
gróður sem er á grasfle� auk notagildis pallarins. Einnig virðist vera að fylgigögn bera ekki réta mynd 
þar sem skuggavarp að sumri �l kl 18:00 (fyrir og e�ir) virðast hafa verið víxlað og ekki er hægt að fá 
almennilega sýn að brey�ngum séu fylgigögnin ekki rét. Takmörkuð gögn eru að fá á 
samskiptagá�nni um �lhugaða brey�ngu og það að það sé nú þegar ein villa í opinberum gögnum, 
sem ekki er búið að leiðréta, ber ekki mikið traust �l þeirra gagna sem við fáum aðgang að sem 
hagsmunaðilar. Það má því bera rök fyrir því að fleiri gögn séu ekki vel unnin eða fleiri villur má finna í 
gögnum sem hagsmunaðilar fá ekki aðgang að. Lífsgæði og notagildi svæðisins sem skyggt er á vegna 
Skólavörðus�gar 25 eru nú þegar í mjög takmörkuðu magni og mun fyrirhuguð brey�ng hafa enn 
meiri áhrif á þessi notagildi og lífsgæði mín sem íbúa í Njálsgötu 8b í fram�ðinni. Viðhald og kostnaður 
á grasble� og lóð gæ� orðið meiri e�ir brey�ngu vegna skuggavarpsins auk þess sem vistkerfi 
lóðarinnar gæ� orðið fyrir áhrifum skuggavarpsins e�ir brey�ngu. Einnig er möguleiki á að 
hitavatnskostnaður gæ� hækkað vegna aukins kulda, sem afleiðing skuggavarpsins sem fyrirhugað er 
að verði e�ir brey�ngu, í íbúð og �lheyrandi lóð. Því má bera rök fyrir því að orkuný�ng verði verri og 
þessi brey�ng gæ� stuðlað að aukinni orku-og heitavatnssóun og þar með verði aukið álag á 
hitavatnskerfi. 
 
Undirskrifað, 
Katrín Viðarsdó�r, 
íbúi Njálsgötu 8b 

 



Tryggvi Hallvarðsson 

Umsögn birt 14.01.2025 

 

 

Góðan dag. 
Varðandi ferlið við grenndarkynninguna: Fyrir leikmann er erfit að skilja að það sé góður 
framgangsmá� að grenndarkynning berist hagsmunaaðilum u.þ.b. mánuði e�ir að hún var ákveðin. 
Örfáum dögum fyrir jól. 
Varðandi langa og háa húsveggi á lóðarmörkum: Myndir af skuggavarpi voru óljósar og eiginlega 
villandi, en svo vir�st sem skuggavarp klukkan 18.00 þann 21. júní væri minna e�ir að húsið við 
Skólavörðus�g 25 hækkaði og færðist nær. Það kom líka á daginn 
að eithvað hafði farið úrskeiðis og e�ir notalegt símtal við aðilann sem gerði skuggavarpsmyndirnar 
var það leiðrét. Það er enda morgunljóst að eigendur Skólavörðus�gs 25 eru að fá stærri hluta af 
þeirri birtu 
sem í boði er, á kostnað nágranna. Með öðrum orðum; þeirra gæði munu vaxa en okkar minnka. Íbúð 
okkar og garður við Njálsgötu 8b, jarðhæð, nýtur svosem ekki mikils sólskins. Ég sé ekki betur en þeir 
fáu sólargeislar 
sem varpa birtu á grasflö�na og húsvegginn minn muni hér e�ir ylja öðrum. Ekki er auðvelt að gera 
sér fullkomlega grein fyrir hvaða áhrif þessi nýbygging hefði og er ég því mó�allinn henni við svo búið. 
Tryggvi Hallvarðsson, meðeigandi íbúðar F2006332 
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Reykjavík, 27. febrúar 2025 

USK24070312 

 

Skólavörðustígur 25 – athugasemdir og svör vegna grenndarkynningar / VA 

 

Að lokinni grenndarkynningu er lagt fram að nýju erindi frá afgreiðslufundi 
byggingarfulltrúa frá 12. nóvember 2024 þar sem sótt er um leyfi til að byggja 
viðbyggingu til norðurs upp að og ofaná mhl. 03, byggja svalir, innrétta geymslur í 
kjallara og skrifstofur á hæð og sameina í einn matshluta hús á lóð nr. 25 við 
Skólavörðustíg. Erindinu var vísað til umsagnar verkefnastjóra. 
 
Tillagan var grenndarkynnt frá 10.desember 2024 til og með 14. janúar 2025. 
Athugasemdir bárust.  

Eftirtaldir sendu athugasemdir/umsögn: Katrín Viðarsdóttir (Njálsgata 8B), Tryggvi 
Hallvarðsson ( Njálsgata 8B ) og Karen Jóhanna Elíasdóttir ( Njálsgata 4B ) .    

Skipulag í gildi 

Aðalskipulag: Í gildi er Aðalskipulag Reykjavíkur 2040, samþykkt í borgarstjórn 
Reykjavíkur þann 19. október 2021 og birt í B-deild stjórnartíðinda þann 18. janúar 
2022. Skv. aðalskipulaginu tilheyrir lóðin miðborgarsvæði.  

Deiliskipulag/ Hverfisskipulag: Ekki er í gildi deiliskipulag né Hverfisskipulag fyrir lóðina.  

Athugasemdir  

Njálsgata 4B:  Athugasemdir eru gerðar við að 
byggð sé ein hæð ofan á núverandi 
viðbyggingu, nálægð við húseignina þar sem 
þar eru margir gluggar og að viðbyggingin verði 
einungis í 5 metra fjarlægð. Íþyngjandi að hafa 
byggingu með svölum svona nálægt. 
Athugasemdaraðili hefur einnig áhyggjur af 
skuggavarpi eftir kl 13 á daginn. 

Njálsgata 8B: Athugasemdir eru gerðar vegna 
vegna þess að grenndarkynningin hafi borist 
mánuði eftir að hún var ákveðin og nokkrum dögum fyrir jól.  

Athugasemdaraðili kvartar undan skuggavarpi á lóðinni að gæði Skólavörðustígs 25 
mun vaxa en þeirra minnka vegna skuggavarps.  Bent er á að viðbygging við 
Skólavörðustíg 25 mun skyggja ennþá meira á sólpall og garð sem er nú þegar fær 
sólar-og dagsljós í skornum skammti eins og sést á skuggavarpsmyndum í 
fylgigögnum. Eftir kl 18:00 skyggir Skólavörðustígur 25 það mikið á minn hluta garðsins 
það mikið að ekkert sólarljós skín á hann og ef byggingin verður hækkuð mun það með 
öllum líkindum gerast fyrr en á fylgiskjölunum má sjá að skv. skuggavarps líkönum eftir 
breytingu að skuggi læðist enn nær íbúðinni minni en ella kl 16:00. 

Athugasemdaraðili bendir á að takmörkuð gögn eru að fá á samskiptagáttinni um 
breytinguna og þegar það er ein villa í opinberum gögnum, sem ekki er búið að 
leiðrétta, ber ekki mikið traust til þeirra gagna sem við fáum aðgang að sem 
hagsmunaðilar.  



 

 

 

Athugasemdaraðili bendir á að það sé erfitt að gera sér grein fyrir áhrif nýbyggunnar á 
hans lóð en hann er mótfallinn löngum og háum húsvegg á lóðarmörkum.  

Athugasemdaraðili bendir einnig á að viðhald og kostnaður á grasbletti og lóð gæti 
orðið meiri eftir breytingu vegna skuggavarpsins auk þess sem vistkerfi lóðarinnar gæti 
orðið fyrir áhrifum skuggavarpsins eftir breytingu. Einnig er bent á að möguleiki á að 
hitavatnskostnaður gæti hækkað vegna aukins kulda, sem afleiðing skuggavarpsins 
sem fyrirhugað er að verði eftir breytingu, í íbúð og tilheyrandi lóð. Því má bera rök fyrir 
því að orkunýting verði verri og þessi breyting gæti stuðlað að aukinni orku-og 
heitavatnssóun og þar með verði aukið álag á hitavatnskerfi. 

Umsögn 

Tekið er undir áhyggjur athugasemdaaðila frá Njálsgötu 4B varðandi skuggvarp á 
sumarsólstöðu eftir kl eitt. Ekki er mælt með að kynntar teikningar verði samþykktar 
óbreyttar. Mælt er með því að draga viðbygginguna frá lóðarmörkum, líkt og breytt 
tillaga sýnir hér að neðan.  

Í dag er skúrinn 5,5 m frá lóðarmörkum. Í grenndarkynntri tillögu er viðbyggingin 2,6 m 
frá lóðarmörkum. Í breyttri tillögu er viðbyggingin 4,2 m frá lóðarmörkum. Samkvæmt 
breyttri tillögu og breyttu skuggvarpi (sjá hér að neðan)  hefur við skuggvarpið 
minniháttar áhrif á aðliggjandi lóðir.  

 

Í hverfum borgarinnar má alltaf gera ráð fyrir að umhverfi í þéttbýli geti tekið einhverjum 
breytingum. Ólíklegt er talið að hafa þurfi áhyggjur af nálægð svalanna við lóðina nr. 4B 
við Njálsgötu. Á húsinu í dag eru svalir sem eru nær lóðinni 4B en þessar nýju svalir. 
Ekki er gerð skipulagsleg athugasemd við svalir, svalir eru mikilvægar fyrir öryggi og 
lífsgæði. 

Misskilningur hefur verið á skuggvarpi, þar sem loftmyndin á google varpar skugga á 
öðrum tíma dags, tekið er undir þær athugasemdir að það sé villandi.  Bent er á miðað 
við skuggavarpið eftir kl 18 fyrir og eftir, þá er nánast engin breyting á lóðinni nr. 8B, 
enda hækkunin á húsinu við Skólavörðustíg ekki svo mikil og annar skuggi fellur á 



 

 

 

lóðina. Skúrinn sem er þarna í dag er hæst 3.74 m á hæð og þessi viðbygging er 4,13 
m. Þetta er einungis 66 cm hækkun. 

Talið er að skuggavarpið á lóð nr. 8B sé minniháttar og hafi ekki áhrif á grasblettinn þar 
að leiðandi verða áhrifin ekki veruleg. Talið er að viðbyggingin komi ekki til með að 
hafa þau áhrif að auka kulda innandyra né hafa áhrif á orkunýtingu hjá 
athugasemdaraðila þar sem skuggvarp er óverulegt.   

Greiða þarf gjöld fyrir grenndarkynningar samanber gjaldskrá Reykjavíkurborgar um 
skipulagsvinnu. Erindið fer ekki í grenndarkynningu fyrr en gjöld hafa verið greidd. 
Gjöldin af grenndarkynningunni voru greidd  tæplega mánuði eftir að Skipulagsfulltrúi 
samþykkti erindið í grenndarkynningu. Erindið var samþykkt  14.nóvember 2024. 
Grenndarkynningin byrjaði 10.desember, 10 dögum fyrir jól og stóð til 14 janúar. 
Grenndarkynningin var lengd um eina viku vegna rauðra daga á tímabilinu.  

Grenndarkynnt tillaga: 2,6 m frá lóðarmörkum                         Ný tillaga: 4,2 m frá lóðarmörkum  

Niðurstaða 

Lagt er til að viðbyggingin sé dregin frá lóðarmörkum líkt  og skissa hér að ofan sýnir. 

Viðbyggingin verður í meiri sátt og fellur betur að umhverfinu.  

Að öðru leiti er lagt til að erindið verði samþykkt óbreytt.  

 

Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




